



มหาวิทยาลัยมหิดล
สถาบันแห่งชาติ
เพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

ประกาศ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ครอบครัวและประเมินพัฒนาการ
โครงการปฐมวัยสาธิต (ช่วงชั้นเตาะเตะ) รอบ 3 เพิ่มเติม
ประจำปีการศึกษา 2566

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ขอประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้า
รับการสัมภาษณ์ครอบครัวและประเมินพัฒนาการ ในระดับชั้นเตาะเตะ 1 และเตาะเตะ 2 ประจำปีการศึกษา
2566 โดยมีรายชื่อ ดังต่อไปนี้

รายชื่อเด็กนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ครอบครัวและประเมินพัฒนาการ โครงการปฐมวัยสาธิต
ประจำปีการศึกษา 2566 รวมทั้งสิ้น 6 คน แบ่งเป็นระดับชั้นเตาะเตะ 1 จำนวน 2 คน และระดับชั้นเตาะเตะ 2
จำนวน 4 คน

ระดับเตาะเตะ 1

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล	
1	เด็กชายสรธัญ	จินดาเศวต
2	เด็กหญิงปุณณดา	คุณพิทักษ์วัฒนา

ระดับเตาะเตะ 2

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล	
1	เด็กชายพุทธมนต์	คงพันธ์ุ์
2	เด็กหญิงชุกวุดินโด	อลิษาเบธ เอชูลิเก้
3	เด็กชายเพชร	คงเพชรสถิตย์
4	เด็กชายอชิระ	ทองสุข

หมายเหตุ: เรียงลำดับรายชื่อก่อนหลังตามเกณฑ์พิจารณาการรับเข้าเรียนและวันเวลาการสมัคร ที่แสดงในระบบออนไลน์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ครอบครัวและประเมินพัฒนาการ โครงการปฐมวัยสาธิต (เตาะเตะ) ปีการศึกษา 2566 รอบ 3 เพิ่มเติม



มหาวิทยาลัยมหิดล
สถาบันแห่งชาติ
เพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

เอกสารแนบ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ครอบครัวและประเมินพัฒนาการ

วัน / เดือน / ปี	รายละเอียด
วันศุกร์ ที่ 24 มีนาคม 2566	<p>ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย ร่วมกับงานบูรณาการคลินิกเด็กและวัยรุ่น ทำการสัมภาษณ์ครอบครัวและประเมินพัฒนาการเด็ก (ครอบครัวละ 30 นาที) <u>มีค่าใช้จ่ายในการประเมินพัฒนาการเด็ก 400 บาท</u></p> <p>การสัมภาษณ์ครอบครัวและการประเมินพัฒนาการเด็ก เป็นการคัดกรองพัฒนาการเด็ก เพื่อใช้เป็นข้อมูลการดูแลเด็กร่วมกันระหว่างผู้ปกครองและคุณครู และการสัมภาษณ์พูดคุยกับผู้ปกครอง เพื่อดูความสอดคล้องระหว่าง ความต้องการของผู้ปกครองกับรูปแบบการจัดประสบการณ์ของศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย</p> <p>*หลักฐานของเด็กและผู้ปกครองที่ต้องนำมายื่นเพิ่มเติมในวันสัมภาษณ์ ประกอบด้วย*</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. รูปถ่ายเด็กขนาด 1 นิ้ว จำนวน 4 รูป 2. รูปถ่ายพ่อ แม่/ผู้ปกครอง ขนาด 1 นิ้ว ท่านละ 2 รูป 3. สำเนาสูติบัตรของเด็ก จำนวน 1 ฉบับ 4. สำเนาทะเบียนบ้านของเด็ก และบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง (กรณีที่ยังไม่มีทะเบียนบ้าน) ท่านละ 1 ฉบับ 5. สำเนาบัตรประชาชนของบิดา มารดาหรือผู้ปกครอง (กรณีที่ยังไม่มีทะเบียนบ้าน) ท่านละ 1 ฉบับ 6. สำเนาสมุดบันทึกสุขภาพเด็ก จำนวน 1 ชุด 7. สำเนาเอกสารสำคัญอื่น ๆ เช่น เอกสารการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) <p style="text-align: center;">** กรุณารับรองสำเนาถูกต้อง บนสำเนาเอกสารทุกใบ **</p> <p style="text-align: center;">หากไม่มาตามวันและเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์</p> <p style="text-align: center;">หากมีการสละสิทธิ์ จะเรียกผู้สมัครลำดับถัดไปเข้ามาแทนที่</p>
วันอังคาร ที่ 28 มีนาคม 2566	<p>ประกาศรายชื่อเด็กที่มีสิทธิ์เข้าเรียนในปีการศึกษา 2566</p> <p>ผ่านทาง Website https://cf.mahidol.ac.th หากมีการสละสิทธิ์ จะเรียกผู้สมัครลำดับถัดไปเข้ามาแทนที่</p>

**ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ไม่รับบริจาค ในรูปแบบใด ๆ ทั้งสิ้น เพื่อสิทธิพิเศษในการพิจารณาบุตรหลานเข้าศึกษา หากพบเห็นพฤติกรรมดังกล่าว กรุณาโทรแจ้งที่เบอร์ 0-2441-0602-10 ต่อ 2110 และ 2109 ในวันและเวลาทำการ **